

ภาพรวมเส้นทางก้าวสู่สายการเงิน

	<p style="text-align: center;">๗ ปี</p> <p style="text-align: center;">สารวัตร</p>	<p style="text-align: center;">๑๒ ปี</p> <p style="text-align: center;">รองผู้กำกับการ</p>	<p style="text-align: center;">๑๕ ปี</p> <p style="text-align: center;">ผู้กำกับการ</p>	<p style="text-align: center;">๑๙ ปี</p> <p style="text-align: center;">รองผู้บังคับการ</p>	<p style="text-align: center;">๒๓ ปี</p> <p style="text-align: center;">ผู้บังคับการ</p>
<p style="text-align: center;">รองสารวัตร</p> <p>คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง</p> <p>๑. คุณสมบัติปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือ</p> <p>๒. สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายการเงิน หรือ</p> <p>๓. คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ ก.ตร. เห็นสมควร</p>	<p>คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง</p> <p>๑. ดำรงตำแหน่ง รอง สว. หรือเทียบ รอง สว. ที่ทำหน้าที่ด้านอำนวยการและสนับสนุนมาก่อน อย่างน้อย ๗ ปี</p> <p>๒. มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ได้รับปริญญาตรีหรือปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การบัญชี การคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ - คุณวุฒิอื่นที่ ก.ตร.เห็นสมควรและ <p>๓. สำเร็จการอบรมหลักสูตรระดับ สว. หรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ข้อใดข้อหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองสารวัตรหรือเทียบเท่ารองสารวัตรรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ลดลงเป็น ๒ ปี สำหรับปริญญาโทหรือเทียบไม่ต่ำกว่านี้และต้องดำรงตำแหน่ง รอง สว. หรือเทียบ รอง สว. ที่ทำหน้าที่ด้านอำนวยการหรือสนับสนุนรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ระยะเวลาต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ ๔. สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมชั้นสัญญาบัตรสายการเงิน เป็น รอง สว. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ทำหน้าที่ด้านอำนวยการหรือสนับสนุนรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี ระยะเวลาต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ 	<p>คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง</p> <p>๑. ดำรงตำแหน่ง สว. หรือเทียบ สว. ที่ทำหน้าที่ด้านอำนวยการและสนับสนุนมาก่อน อย่างน้อย ๕ ปี</p> <p>๒. มีคุณวุฒิเช่นเดียวกับ รอง สว. และ</p> <p>๓. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ข้อใดข้อหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - สว. หรือเทียบ สว. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ในกาหนดระยะเวลาดังกล่าวต้องดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง สว. หรือเทียบเท่าที่ทำหน้าที่ด้านอำนวยการหรือสนับสนุนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี - ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ รอง สว. หรือเทียบ รอง สว.ขึ้นไป ที่ทำหน้าที่ด้านอำนวยการหรือสนับสนุนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ระยะเวลาต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ - รอง ผกก.หรือเทียบ รอง ผกก.ที่ทำหน้าที่ด้านอำนวยการหรือสนับสนุน ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ระยะเวลาต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ - รอง ผกก. หรือเทียบ รอง ผกก. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีและดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ รอง สว. หรือเทียบ รอง สว.ขึ้นไป ที่ทำหน้าที่ด้านอำนวยการหรือสนับสนุน รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ระยะเวลาต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ 	<p>คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง</p> <p>๑. ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. หรือเทียบเท่า รอง ผกก. ที่ทำหน้าที่ด้านอำนวยการหรือสนับสนุน อย่างน้อย ๓ ปี</p> <p>๒. มีคุณวุฒิเช่นเดียวกับ รอง สว. และ</p> <p>๓. สำเร็จการอบรมหลักสูตร ผกก. หรือเทียบเท่าและดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ข้อใดข้อหนึ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - รอง ผกก.หรือเทียบ รอง ผกก.ที่ทำหน้าที่ด้านอำนวยการหรือสนับสนุน ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี ระยะเวลาต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ - รอง ผกก. หรือเทียบ รอง ผกก. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีและดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ รอง สว. หรือเทียบ รอง สว.ขึ้นไป ที่ทำหน้าที่ด้านอำนวยการหรือสนับสนุน รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี ระยะเวลาต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ 	<p>รองผู้บังคับการ</p> <p>คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง</p> <p>๑. ดำรงตำแหน่ง ผกก. อย่างน้อย ๔ ปี</p> <p>๒. มีคุณวุฒิเช่นเดียวกับ รอง สว. และ</p> <p>๓. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ผกก. หรือเทียบ ผกก. รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งตั้งแต่ รอง สว. หรือเทียบ รอง สว. ขึ้นไป ทำหน้าที่ด้านอำนวยการหรือสนับสนุนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งรวมแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ 	<p>คุณสมบัติเฉพาะสำหรับการเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง</p> <p>๑. ดำรงตำแหน่ง รอง ผกก. อย่างน้อย ๔ ปี</p> <p>๒. สำเร็จการอบรมหลักสูตร บตส.</p> <p>๓. ตร. หรือ ก.ตร. เห็นสมควร</p>